



MOPH Open Data Integrity And Transparency Assessment :
MOIT

MOIT 19

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มของ
ชมรม STRONG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ 4

รายงานการกำกับติดตาม



บันทึกข้อความ

ศปท.สสจ.พช

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๑.๖/

วันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๙ กำหนดให้หน่วยงานการจะต้องมีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ในไตรมาสที่ ๒ และผู้บังคับบัญชาจะต้องรับทราบผลการกำกับติดตามการดำเนินการ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดง Link หลักฐานช่องทาง จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนาวี นุชชม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	.แผนการบริหารความเสี่ยงการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (อธิบายความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน)</p> <p>๑.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ได้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศมาตรการป้องกัน การทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (อธิบายความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน)</p>	<p>มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง</p>